

Juan Bautista

***Susing Talata: “Sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang bumangon na dakila kay Juan Bautista: datapuwa’t ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kay sa kaniya.”
—Mateo 11 talata 11***

***Piling Banal na Kasulatan:
Mateo 11 bersikulo 7 hanggang 15***

PAREHONG IPINROPESIYA NINA MALAKIAS at Isaias na pipili ang Diyos ng isang indibiduwal na “maghahanda” sa daan ng Panginoon. (Malakias 3 talata 1; Isaias 40 talata 3 hanggang 5; Mateo 11 talata 10). Ang espesyal na ambasadador na ito ay si Juan Bautista. Ipinaalam ng anghel ng Panginoon sa ama ni Juan na ang kanyang asawa, na may edad na, ay manganganak ng isang lalaki at dapat nilang pangalanan siyang Juan. Ipinahayag ng anghel tungkol kay Juan, na “marami sa mga anak ni Israel ang babaling sa Panginoon ... upang ihanda ang isang bayang nakahanda para sa Panginoon.” Lucas 1 bersikulo 5 hanggang 17

Nang si Jesus ay umabot sa tatlung taong gulang ay lumapit siya kay Juan, na “ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan.” Nang makita ni Juan si Hesus ay ipinahayag niya, “Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng

kasalanan ng sanlibutan.” Pagkatapos ay hiniling ni Jesus kay Juan na bautismuhan siya. Nang umahon si Jesus mula sa tubig, “si Juan ay nagpatotoo, na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati mula sa langit, at ito ay nananahan sa kaniya. Lucas 3 bersikulo 2 hanggang 23; Juan 1 bersikulo 19 hanggang 34

Nang maglaon, nang ibilanggo si Juan, ipinahayag ni Jesus sa karamihan ang mga salita ng ating Susing Talata: “Sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang bumangon na dakila kay Juan Bautista: datapuwa't ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kay sa kaniya.” Mateo 11 bersikulo 11

Ang pananalitang “kaharian ng langit” ay tumutukoy sa espirituwal na yugto ng Mesiyantikong kaharian, na nagsimulang umunlad noong panahon ng ministeryo at kamatayan ni Kristo sa lupa. Nagpatuloy ito noong Pentecostes, kasama ang pagbubuhos ng Banal na Espiritu ng Diyos sa mga indibidwal na mag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Ama sa Langit. (Mga Gawa 2 talata 1 hanggang 41; Roma 12 talata 1; Hebreo 3 talata 1). Ang makalangit na pagtawag na ito ay nagpatuloy sa buong Panahon ng Ebanghelyo hanggang at kasama na ang kasalukuyang panahon.

Ang isa sa mga titulong itinalaga ng Kasulatan kay Jesus ay “Nobyong.” Bilang isang grupo ang kaniyang tapat na mga tagasunod ay magiging kaniyang “nobyong.” (Apocalipsis 19 talata 7; 22 talata 17). Ipinaliwanag ni Juan Bautista, “Ang may kasintahang babae ay ang lalaking ikakasal: ngunit ang kaibigan ng kasintahang lalaki, na nakatayo at nakikinig sa kanya, ay nagagalak na mainam dahil sa tinig ng kasintahang lalaki.” (Juan 3 bersikulo 29). Ang ministeryo ni Juan ay kabilang sa naunang Kapanahunan ng mga Hudyo, na malapit nang magwakas. Pero, dahil namatay siya bago buksan ni Jesus ang paanyaya na maging bahagi ng “kaharian ng langit,” hindi ituturing na bahagi ng uring “kasintahang babae” si Juan, bagaman natutuwa siyang maging “kaibigan ng kasintahang lalaki.”

Si Juan Bautista, kasama si “Abraham, at Isaac, at Jacob, at lahat ng mga propeta,” ay gagantimpalaan para sa kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli sa lupa bilang sakdal na mga tao. Sila ay magiging “mga prinsipe sa buong lupa,” na magsisilbing mga instruktur at mga halimbawa para sa buong sangkatauhan sa makalupang yugto ng kaharian. Lucas 13 bersikulo 28; Mga Awit 45 bersikulo 16; Hebreo 11 bersikulo 4 hanggang 40

Nang sabihin ni Jesus na “siya na pinakamaliit sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya,” hindi natin dapat ipagpalagay na si Juan Bautista at lahat ng matuwid na karakter na binanggit sa Kasulatan na nabuhay bago ang ministryo ni Kristo sa lupa ay hindi gaanong tapat kaysa sa simbahan ng Ebanghelyo. Sa halip, nangangahulugan lamang ito na bubuhayin silang muli ng Diyos bilang sakdal na mga tao sa lupa, habang ipinangako niya na bubuhayin muli ang Nobya ni Kristo bilang perpektong espiritung nilalang, na magbibigay sa kanila ng kawalang-kamatayan at ng banal na kalikasan. 2 Pedro 1 talata 4; Roma 2 bersikulo 7; 6 talata 3 hanggang 5; 2 Timoteo 2 bersikulo 11 at 12